



จดหมายข่าว

# พระวรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

@RMUCHANNEL  
www.rmua.ac.th  
www.tiktok.com@rmua.ac.th  
facebook.com/www.rmua.ac.th



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 08 0837 6075, 06 1404 2390 และ 08 1747 8385

## จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร และอาจารย์ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วันที่ 21 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินขायทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโรงจอดรถด้านหน้าโรงเก็บพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุ พร้อมด้วยนางรัตนฐาภัทร สินเชาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้โบกมือธงเพื่อปล่อยแถวขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือน ให้ตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาที่ใช้รถใช้ถนน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีทีมวิทยากรจาก บริษัท อีฮงมดแดง มอเตอร์ ลิส จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้



วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ" เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย กองทุน ววน. ประจำปี 2569 โดยการจัดอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ , เรื่องขั้นตอน เทคนิคและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ , เรื่องระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ในข้อเสนอโครงการ และเรื่องระดับความพร้อมทางสังคม (SRL)

